

การรายงานผลการเก็ลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน)

นำเสนอเมื่อ : 6 ม.ค. 2563

การรายงานผลการเก็ลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน)



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง
(ตำแหน่งครูผู้สอน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๓๙๙
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน) พร้อมทั้งให้รายงานผลและ
จัดทำรายละเอียดเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
และทางอีเมล plankruks@hotmail.com ความแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากการเกลี่ยอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
(การย้าย) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ ๑ ให้ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๘
มกราคม ๒๕๖๓ และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการรายงานผล
การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน)
สอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จึงขอให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน) และให้รายงานผลการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน) ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
บริหารอัตรากำลังครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมลพ สงวนนาม)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖-๘

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#)